

เรียนท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตระหนักดีว่านักเรียนทุกคนเป็นความหวังของท่านผู้ปกครอง คุณครู และสังคม ทุกฝ่ายต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นเตรียมพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะ

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตพงษ์ เตชะไพบูลย์ (ไท้ม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ เด็กชาย ตรินัยน์ โกยาล (ตริส) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ขอชื่นชมนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ที่เขียนเล่าเรื่องการเข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนักเรียนเตรียมอนุบาล/อนุบาล ที่ระบายสี/วาดภาพ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโรงเรียนนະกะ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม open house ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี โรงเรียนขอกราบขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีศักยภาพสูงขึ้น

สำหรับเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน โรงเรียนคงให้ความสำคัญกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและการดูแลนักเรียน ส่วนด้านกิจกรรมเสริมเสริมทักษะ โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. โดยโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมผจญภัย เป็นต้น

วันอังคารที่ 6 มีนาคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ จะสอบ National Test ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ซึ่งจัดสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) และจะประกาศผลสอบพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 ดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมตัวให้พร้อมนະกะ สอบที่โรงเรียนของเรา โดยมีกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียนคะ

วันพุธที่ 13 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พี่ๆประถมศึกษา สอบภาคทฤษฎี ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับตารางสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พี่ๆประถมศึกษาหยุด 1 วัน เพื่อ

ทบทวนบทเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเดือนมีนาคมนี้ มีการสอบภาคปฏิบัติและมีการสอบนอกตารางสอบ ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ขอให้นักเรียนอย่าหยุดเรียนนะคะ

วันจันทร์ที่ 18-22 มีนาคม เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นช่วงเวลาการซ่อมเสริมสิ่งที่ขาดหายไป นอกจากนั้นในสัปดาห์นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม เรียนเชิญท่านผู้ปกครองด้วยนะคะ โดยนักเรียนจะมีการซ้อมใหญ่ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม

วันสุดท้ายของการร่วมกิจกรรมสำคัญของปีการศึกษานี้ คือวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เป็นกิจกรรมสิ้นปีการศึกษา 2561 และเป็นวันจัดกิจกรรมจบหลักสูตรนักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนจัดการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนะคะ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียนและพบครูประจำชั้น ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. จากนั้นโรงเรียนมีกำหนดปิดปลายภาค ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในช่วงปิดภาคเรียนคุณครูมีการประชุม และเตรียมการสอนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 5 เมษายน นอกจากนั้นยังมีคุณครูจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงฤดูร้อน (summer camp) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน และ 8-12 เมษายน และคุณครูจะกลับมาทำงานล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับหนังสือเรียน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงปิดภาคเรียนผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้ในวัน เวลาราชการและวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00 -15.00 น.

สุดท้ายขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือสม่ำเสมอ มาโรงเรียนตรงเวลา ไม่ขาดเรียน และที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพตนเอง โดยดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาด ไม่นอนดึก เนื่องจากช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด ผู้ที่มีอาการจะมีไข้สูง คัดจมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอและรู้สึกเหนื่อย นักเรียนต้องหมั่นสังเกตและเฝ้าระวังตนเอง และหากนักเรียนคนใดเป็นไข้หวัดใหญ่ที่อาการดีขึ้นแล้ว อย่าเพิ่งวางใจนะคะ เพราะเชื้อยังสามารถแพร่ไปได้ยาวนานสุดอาจถึง 7 วัน เพราะฉะนั้นเวลาออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่มีการไอจาม และอย่าสัมผัสหมั่นล้างมือให้สะอาดเสมอ ส่วนทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นะคะ โชคดีทุกคนค่ะ

.....